

Những năm qua, bộ môn cờ vua, cờ tướng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có những chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện và thi đấu. Toàn tỉnh đã hình thành nhiều câu lạc bộ, điểm tập luyện cờ vua, cờ tướng tạo nên sân chơi bổ ích cho những kỳ thủ đam mê môn thể thao trí tuệ này. Trong cái lạnh lạnh của tiết trời mùa xuân, sáng ngày 9/3, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT Quảng Bình lần thứ VIII đã được diễn ra quyết liệt, thể hiện những ván cờ hấp dẫn ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.



Các kỳ thủ tranh tài môn cờ tướng tại Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018

Ảnh: M.N

Những tín hiệu vui từ Giải cờ vua, cờ tướng ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VIII

MINH NGUYỄN

Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã thu hút nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia. Giải quy tụ gần 100 kỳ thủ của 16 đoàn, đây được xem là những hạt nhân tiêu biểu đại diện cho phong trào tập luyện môn cờ vua, cờ tướng đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh. Những kỳ thủ thi đấu ở các nội dung: Cờ vua nam, cờ vua nữ; cờ tướng nam A, cờ tướng nam B, cờ tướng nữ và được tiến hành thi đấu theo hệ Thụy Sĩ có điều chỉnh của FIDE trong 7 ván, thời gian thi đấu tối đa cho mỗi bên là 60 phút. Các kỳ thủ tham gia giải lần này là những em học sinh tiểu học, trung học cơ sở hay những gương mặt không còn mấy xa lạ của bộ môn cờ vua, cờ tướng tỉnh Quảng Bình. Nếu như ở Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần

thứ VII, môn cờ vua chỉ có 8 vận động viên tham gia thì tại Đại hội lần này đã có 23 kỳ thủ đến tranh tài. Qua đó cho thấy, bên cạnh sự phát triển của bộ môn cờ tướng thì bộ môn cờ vua cũng đang dần khẳng định vị thế, thu hút nhiều tầng lớp tham gia tập luyện, thi đấu.

Hơn nữa, tại Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT Quảng Bình lần thứ VIII, bên cạnh những cái tên quen thuộc của làng cờ tướng Quảng Bình như Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Khánh Minh (đoàn Đồng Hới), Nguyễn Việt Nam (đoàn Quảng Trạch)... tiếp tục chứng tỏ phong độ khi duy trì được thành tích cao. Thì tại giải lần này đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, nhiều kỳ thủ trẻ tuổi thi đấu khá tốt, đầy triển vọng. Mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh nhưng các kỳ thủ đã

Vấn đề - Sự kiện

giành được kết quả đáng nể phục, cống hiến cho khán giả những ván đấu hấp dẫn và tạo được ấn tượng mạnh ở các nội dung thi đấu. Những cái tên mới như: Nguyễn Thị Trà My (đoàn Quảng Ninh, 19 tuổi) đạt được Huy chương Vàng cá nhân nữ, Huy chương Vàng đồng đội nữ môn cờ tướng; Phạm Tiết Toàn (đoàn Đồng Hới, 17 tuổi) đã đạt Huy chương Vàng cá nhân nam, Huy chương Vàng đồng đội nam môn cờ vua; kỳ thủ nhí Lê Thanh Huyền (đoàn Đồng Hới, 11 tuổi) giành Huy chương Bạc cá nhân nữ, Huy chương Vàng đồng đội nữ môn cờ vua... Là gương mặt đã tạo được sự chú ý trong đại hội, kỳ thủ Nguyễn Thị Trà My chia sẻ: “Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT toàn tỉnh là một sân chơi bổ ích giúp em có thêm những kinh nghiệm trong thi đấu. Hơn nữa, được tập luyện tại Câu lạc bộ cờ tướng Lương Ninh và thường xuyên tham gia các giải đấu cấp cơ sở cũng đã giúp em thêm tự tin khi lần đầu tiên tranh tài ở giải đấu chuyên nghiệp này”.

Không chỉ thu hút nhiều vận động viên, nhiều lứa tuổi tham gia; xuất hiện nhiều nhân tố mới đầy triển vọng, Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã thể hiện được chất lượng chuyên môn của các kỳ thủ. Ông Lê Thanh Minh, Tổng trọng tài, thành viên Ban tổ chức giải, cho biết: Qua các ván đấu tại Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2018 đã cho thấy trình độ các vận động viên cờ vua, cờ tướng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng chuyên môn của các vận động viên cao hơn so với các kỳ đại hội trước. Việc xuất hiện những gương mặt trẻ xuất sắc đã tạo nên nhiều bất ngờ, thú vị cho giải đấu. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với phong trào cờ vua, cờ tướng tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, cùng với sự cố gắng luyện tập, tham gia thi đấu của các vận động viên thì công tác xã hội hóa đã góp phần đưa bộ môn cờ vua, cờ tướng tỉnh ta có điều kiện phát triển.

Ở tuổi 68, trải qua hơn 50 năm chơi cờ tướng và là đối thủ “nặng ký” trong các kỳ Đại hội TDTT, ông Nguyễn Xuân Vu (đoàn

Đồng Hới) chia sẻ: “Thế hệ chúng tôi sức cờ đã chững lại. Tham gia Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2018, tôi nhận thấy các kỳ thủ trẻ có lối chơi rất bài bản, cẩn trọng; xử lý các tình huống sắc bén; những trận đấu thắng một cách thuyết phục... Qua đó, có thể tin tưởng rằng phong trào cờ vua, cờ tướng của tỉnh ta sẽ ngày càng phát triển khi có những thế hệ trẻ như thế kế cận”.

Sau 3 ngày tranh tài hào hứng và không kém phần kịch tính. Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn môn cờ vua cho đoàn Đồng Hới, giải Nhì đoàn Bố Trạch, giải Ba đoàn Lệ Thủy; ở môn cờ tướng giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Đồng Hới, giải Nhì Quảng Ninh, giải Ba Lệ Thủy. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương cho vận động viên cờ vua, cờ tướng đạt thành tích ở nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, cá nhân nam, cá nhân nữ. Ông Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã ghi nhận những tín hiệu tích cực của phong trào cờ vua, cờ tướng trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua giải đấu này nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn từ đó duy trì và phát triển phong trào tập luyện cờ vua, cờ tướng ngày càng sâu rộng trong các đối tượng thanh thiếu niên; cán bộ, công nhân viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời để các đơn vị, địa phương nâng cao thành tích, cải thiện vị trí trong bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII.

So với các kỳ đại hội trước, Giải cờ vua, cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao Quảng Bình lần thứ VIII năm 2018 đã có nhiều bất ngờ, ấn tượng và đó là nền tảng để tin tưởng, kỳ vọng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng tỉnh Quảng Bình gặt hái thêm những thành tích mới ■

M.N